



ข่าวฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2560

หอสมุดฯ อิน-เทอร์เน็ต เปิดศักราชใหม่ปี 60

ด้วยองค์กรแห่งความสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันองค์กรด้านบริการส่วนใหญ่เน้นหลักการบริหารด้วยการสร้างองค์กรแห่งความสุข จึงได้นำมากำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการบริหารหอสมุดฯ ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ตามแนวคิดที่ว่า “เมื่อบุคลากรผู้ให้บริการมีความสุข จะให้บริการได้ดี ผู้รับบริการก็จะมีความสุข”



ภาพ 1 รวมพลังชาวหอสมุด คนสำราญ งานสำเร็จ

เบื้องต้น ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “คนสำราญ งานสำเร็จ สร้างความสุขให้ทีมงานหอสมุดแห่ง มร.” ขึ้น นอกจากเป็นการแนะนำทีมผู้บริหารหอสมุดฯ ชุดใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว ยังได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และสร้างความสุขในองค์กร ได้แก่ อาจารย์ชวลิต จิตภักดี อาจารย์ภาวิณี เจือติระรักษ์ และอาจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์เพชรอดิคุณ พร้อมทีมงานได้มาบรรยายและทำกิจกรรมร่วมกัน

สาระสำคัญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ การสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมีความสุขให้บุคลากร ควบคู่กับการเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อนร่วมงานที่หลากหลายช่วงวัย และต่างประสบการณ์ อีกทั้งเทคนิคดี ๆ ในการสื่อสารให้การทำงานสัมฤทธิ์ผล และร่วมกันระดมสมองเพื่อนำเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความสุข

รวมถึงโครงการที่ทุกคนจะช่วยกันสร้าง ให้ผู้รับบริการห้องสมุดมีความสุขในการใช้บริการห้องสมุด เป็นแนวทางการกำหนดแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์แห่งความสุขของหอสมุดฯ ในอนาคต



ภาพ 2 คณะผู้บริหารหอสมุดฯ และทีมวิทยากร

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว ได้สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งสามารถสรุปผลได้ตั้งนี้จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 133 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 125 คน (ร้อยละ 93.98) พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.20 (ระดับมาก) โดยมีระดับความสุขเพิ่มขึ้นหลังจากการสัมมนาที่ 4.16 (ระดับมาก) โดยก่อนสัมมนามีค่าเฉลี่ยที่ 3.40 (ระดับปานกลาง) และเห็นว่าควรมีการจัดสัมมนาในรูปแบบนี้อีก 4.24 (ระดับมาก) สำหรับด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านวิทยากร ที่ 4.48 (ระดับมาก)

จัดทำโดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-613-3518-19



>> >> >>กิจกรรม เดือนธันวาคม 2559<< << <<



#1-2 ธ.ค.-ผศ.เอกกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ พร้อมด้วยอาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองสายบริการฯ เข้าร่วมการประชุม OCLC

Asia Pacific Regional Council Meeting 2016 ในหัวข้อเรื่อง “Libraries at the Crossroads : Tracking Digital Footprints” ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค.59 ณ University of Hong Kong Libraries เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน



#22 ธ.ค.-ทีมผู้บริหารหอสมุดฯ เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ และหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ การจัดนิทรรศการเอกสารจดหมายเหตุ รวมถึงการนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาพัฒนาบริการภายในหอสมุดศิริราช และการปรับปรุงกายภาพให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ฯ

#22 ธ.ค.-หอสมุดฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมสังเกตุการณ์การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน



#7ธ.ค.-ทีมผู้บริหารหอสมุดฯ เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องสมุด รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่น่าสนใจ

#14 ธ.ค.-ผศ.เอกกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ พร้อมด้วยคณะบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม KMUTT TALK เรื่อง “Seeking Quality in Scholarly Publishing : How to Identify and Avoid Predatory Journals” โดย Prof.Dr.Jeffery Beall จาก University of Colorado, Denver, USA



#15 ธ.ค.-ผศ.เอกกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ พร้อมคณะร่วมกับศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) SCOPUS คณะ

#27 ธ.ค.-ทีมผู้บริหารหอสมุดฯ ทหารีร่วมศาลปกครองเพื่อทำความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชนกับห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้บริการได้โดยไม่ละเมิดข้อตกลงในการใช้บริการ พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 เป็นต้นไป



พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการประชุม “The 11th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals” ณ ร.ร.แมนดาริน กทม.

จัดทำโดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-613-3518-19